
WGI Sky Track Monorail โครงการรถไฟลอยฟ า

…ครัง้แรกในไทย บุกเมือง “หาดใหญ” ขานรับ

นโยบายรัฐ “บริษัท เวิลด กรีนฯ” จับมือ “มจธ.” ลง

นามความรวมมือศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาระบบ
WGI Sky Track

บริษทั เวิลด กรีน อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (WGI) ผูดําเนินธุรกิจและที่ปรึกษาการลงทุนดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green Financing & Technology) จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชา

การ รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ WGI Sky

Track Monorail ในอําเภอหาดใหญ มีเสนทางตัง้แต สนามบินหาดใหญถึงสถานีรถตู โดยภายในงานไดรับเกียรติ

จาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา

นายนิพนธ บุญญามณี ใหเกียรติเป็นสักขีพยาน ในการลงนามระหวาง รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผูอํานวยการ สวท.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯและ

มร. ฌอน โกว (Mr. Sean Goh) กรรมการบริหาร บริษทั เวิลด กรีน อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด เพื่อดําเนินการศึกษา

ถึงความเป็นไปไดในการพัฒนาระบบ “WGI Sky Track Monorail รถไฟลอยฟ า” นวัตกรรมใหมที่ทันสมัยและ

ใสใจสิ่งแวดลอม โดยการขับเคลื่อนดวยแบตเตอรี่ลิเธียม ในการนํามาพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดใหมีความ

สะดวกและทันสมัย ขานรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของภาครัฐ และนโยบายการพัฒนา 90 เมือง ใน 10 ประเทศ

ของ ASEAN Smart City

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา กลาววา “จังหวัดสงขลา มีความยินดีอยางยิ่งในการเปิดรับ

เทคโนโลยีใหมที่ทันสมัย มาขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยัง่ยืนใหกับจังหวัด ควบคูไปกับการอนุรักษพลังงานและสิ่ง

แวดลอม ถือเป็นการดําเนินงานเพื่อนํามาพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดใหมีความสะดวกทันสมัย และมีประ

สิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชนและนักทองเที่ยวผูใชงาน รวมถึงผูประกอบการที่เกี่ยวของ อีก

ทัง้ยังชวยสงเสริมการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหกับจังหวัดสงขลา ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

อยางตอเน่ือง” นายดลเดช พัฒนรัฐ กลาวทิง้ทาย

มร. ฌอน โกว (Mr. Sean Goh) กรรมการบริหาร บริษทั เวิลด กรีน อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด กลาววา “เรามีความ

ยินดีอยางยิ่ง ที่จะนําระบบรถไฟลอยฟ านวัตกรรมใหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเขามาพัฒนาในประเทศไทย จึงได
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รวมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการใหทุนศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได ขอดี และขอเสียตางๆ โดยไมสงผลกระทบตอ

ระบบคมนาคมขนสงเดิมที่มี และยังสามารถขจัดขอเสียบางประการของระบบขนสงที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตมัก

มาพรอมกับการทําลายสิ่งแวดลอมได เน่ืองจาก WGI Sky Track เป็นรถไฟลอยฟ าที่ขับเคลื่อนดวยแบตเตอรี่ลิ

เธียมจึงลดการปลอยกาซคารบอน นอกจากน้ีตัวรถแตละขบวนจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมบรรจุอยูภายใน นัน่หมายความ

วาจะสามารถเพิ่มจํานวนตูขบวนไดในชวงที่ตองใชรองรับผูโดยสารจํานวนมาก หรือในชวงเวลาเรงดวน และ

สามารถถอดตูขบวนออกไดในเวลาที่ไมจําเป็น ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและชวยลดตนทุนการดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย” มร. ฌอน โกว (Mr. Sean Goh) กลาวทิง้ทาย

นายนิพนธ บุญญามณี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาววา “ในฐานะเจาบานตองขอขอบคุณที่ภาค

เอกชนมีความสนใจในการลงทุนและนําเทคโนโลยีระบบการขนสงมวลชนรูปแบบใหมที่ทันสมัยและยังรักษาสภาพ

แวดลอม เขามาพัฒนาในจังหวัดของเรา โดยเฉพาะในอําเภอหาดใหญซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด สืบ

เน่ืองจากการเติบโตของนักทองเที่ยวทําใหเราตองขยายสนามบินเพื่อรองรับผูโดยสารจํานวนมาก นัน่หมายความวา

ระบบการขนสงมวลชนที่สะดวกและทันสมัยจึงมึความสําคัญไมแพกัน นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนนโยบายการ

พัฒนาเมืองของทางอําเภอและจังหวัด โดยการศึกษาครัง้น้ีจะทําใหเกิดความชัดเจนวาระบบรถไฟลอยฟ าจะสามารถ

แกปัญหาการจราจร และสรางความสะดวกสบายใหแกพี่น องประชาชนในจังหวัดได โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม และ

ไมสงผลกระทบตอระบบการขนสงเดิมที่มี” นายนิพนธ บุญญามณี กลาวทิง้ทาย


